

Số: 44-KH/ĐUSTC

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 20/02/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021 và Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 20/02/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đảng bộ Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (sau đây gọi tắt là QCDCCS), xem đây là nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài.

Thực hiện QCDCCS phải công khai, minh bạch và hiệu quả, gắn phát huy dân chủ với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động (sau đây gọi là công chức) và Nhân dân, giữ gìn sự đồng thuận, đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của đảng viên, công chức nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Mỗi đảng viên, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện QCDCCS. Cấp ủy đảng, chính quyền xem việc thực hiện QCDCCS là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và xét thi đua khen thưởng hằng năm.

II. NỘI DUNG

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện QCDC

Cấp ủy phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII ngày 18/02/1998 về xây dựng và thực hiện QCDCCS; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Kết luận số 120KL/TW ngày 07/01/2016

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện QCDCCS gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong tổ chức thực hiện QCDCCS

a) Vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ; các quy định của Đảng; công khai, minh bạch công tác tài chính, tài sản của Đảng; thông tin kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, lợi ích của đảng viên, quần chúng và Nhân dân. Thường xuyên quan tâm diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.

Phối hợp với chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, QCDCCS. Phân công cấp ủy viên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện QCDCCS. Công khai chương trình, kế hoạch công tác đến đảng viên và quần chúng, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên làm việc với các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện cho các đoàn thể giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và cơ quan. Lãnh đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

Đưa việc thực hiện QCDCCS vào một trong những tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

b) Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thể hiện tính tiên phong gương mẫu; lãnh đạo, chỉ đạo công chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách

hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng tài sản công, các quy định, quy trình. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của công chức.

Thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nghiêm cấm mọi hành vi trù dập người khiếu nại tố cáo.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức gắn với tổ chức đối thoại với công chức, lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của công chức, tạo điều kiện để công chức tham gia bàn bạc, thảo luận, quyết định đối với nội dung, chương trình nhiệm vụ công tác, góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động, cải tiến lề lối, điều kiện làm việc... Phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận và đoàn kết cao trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt, phê bình, kiểm điểm những cá nhân, tập thể không thực hiện đúng QCDC theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị.

c) Vai trò của các tổ chức đoàn thể

Thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng và mở rộng QCDCCS; vận động công chức tham gia giám sát việc thực hiện QCDCCS; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên hiểu đúng quyền và trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức trong thực hiện QCDCCS; thường xuyên theo dõi diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công chức để phản ánh với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của quần chúng trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chi bộ, cơ quan đơn vị theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

3. Củng cố Tổ dân vận chính quyền và thực hiện QCDCCS.

Cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố, kiện toàn Tổ dân vận chính quyền và thực hiện QCDCCS.

Tổ dân vận chính quyền và thực hiện QCDCCS tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ quan thực hiện tốt QCDCCS, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đoàn thể và công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công khai minh bạch các hoạt động theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động công chức rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt việc thực hiện QCDC, mạnh dạn phê bình kiểm điểm những trường hợp làm chưa tốt. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể cơ quan chủ động triển khai và thực hiện, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ;
- Các Đảng ủy viên;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Công đoàn, Chi đoàn;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VP.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
SỞ
TÀI CHÍNH
Hoàng Văn Cường

